
 

140. löggjafarþing 2011–2012. Prentað upp.
Þingskjal 793  —  518. mál.

Fyrirspurn
til velferðarráðherra um húsnæðismál.

Frá Margréti Tryggvadóttur.

1. Hver er stefna stjórnvalda í húsnæðismálum?
2. Hver er stefna stjórnvalda varðandi leiguhúsnæði?
3. Hafa stjórnvöld í hyggju að starfrækja opinber húsnæðisleigufélög?

Skriflegt svar óskast.


